

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

Section : -

Date : วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ปีที่ : 12

ฉบับที่ : 4118

หน้า : -14

Clip : สีส

Headline: มก.คว้าที่1 การแข่งขันตอบค าดามการบัญชี

Event : Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 1



■ บัญชีหัวกะทิ ■ การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีงาน Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 1 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสถาบันการศึกษาให้ความสนใจจำนวนมาก ที่อาคารศูนย์อบรมสัมมนาสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 26 ม.ค.

มก.คว้าที่1 แข่งตอบคำถามการบัญชี

● สภาวิชาชีพบัญชี จัดแข่งขันตอบคำถาม ด้านการบัญชีครั้งแรก กระตุ้นอุดมศึกษาทั่วประเทศ-วัดความรู้ความเข้าใจ สร้างโอกาสสู่องค์กรบัญชี ระดับโลก มก.แจ้ง คว้าที่หนึ่งของประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช (AB) ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อโศก) ได้มีการจัดงาน Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 1 ที่ทางสภาวิชาชีพบัญชี จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นการแข่งขันตอบคำถามความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาระดับประเทศ

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ กล่าวว่า การจัดโครงการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้กลุ่มอาจารย์นิสิตนักศึกษาด้านการบัญชีทั่วประเทศเห็นบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการบัญชีในด้านการประกันคุณภาพเพื่อการศึกษา และเพื่อให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสในการแสดงความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่องานบัญชี ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างผลงานนักศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.วิรัช กล่าวต่อว่า การแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมได้สถาบันละ 2 ทีม ทีมละ 3 คน และได้

รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาการบัญชีรวมทั้งสิ้น 125 ทีม จาก 64 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน

นอกจากจะเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาด้านวิชาการด้านการบัญชีที่เรียนในห้องเรียนแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนิสิตนักศึกษาได้รู้จักและเรียนรู้การทำงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี ใประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษา 3 หมื่นบาท และได้รับสิทธิในการเข้าเป็นผู้ฝึกงานในบริษัท ตรวจสอบบัญชีระดับโลก ได้แก่ Deloitte Ernst & Young KPMG และ PWC อีกด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโลรางวัล ไปประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 2 หมื่นบาท ส่วนรางวัลชมเชยอันดับที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับโลรางวัล ไปประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 5,000 บาท ติดตามผลการแข่งขันครั้งนี้ได้ที่ www.fap.or.th หรือ โทร. 0-2685-2500 ต่อ 2577

จากการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือกจาก 125 ทีม ได้ผู้แข่งขันในรอบรองชนะเลิศจำนวน 43 ทีม และในรอบชิงชนะเลิศได้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 6 ทีม จาก 5 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ทีม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 1 ทีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 1 ทีม มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) 1 ทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) 1 ทีม ผลปรากฏว่า ทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไปครอง

ได้ คือ ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ น.ส.ธัญรัตน์ แจ่มเจริญ น.ส.ปรารถนา หนูยิ้ม น.ส.มรกต จิรมิตรชัย

น.ส.ธัญรัตน์ ตัวแทนจากทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รางวัลชนะเลิศ ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รางวัลนี้ ขอเพียงแค่ผ่านรอบแรกเท่านั้น แต่เมื่อได้รางวัลชนะเลิศก็เป็นที่เหนื่อความภาคภูมิใจ ก่อนหน้าจะเข้าแข่งขันก็ไม่ได้เตรียมตัวเป็นพิเศษ เพียงแค่นำความรู้ที่เคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 มาใช้และมีสมาธิกับการทำข้อสอบให้มากที่สุด คิดว่าความสามัคคีภายในทีมเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ได้รางวัลนี้มาได้

ทีมที่สามารถคว้ารางวัลต่างๆ ไปครอง ได้แก่ มทร.ธัญบุรี ได้รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 ประกอบด้วย น.ส.สุภาวดี พิณิจ น.ส.ศศิกันต์ หามลดี นายประวิทย์ พรหมโยธา, ม.ธรรมศาสตร์ ได้รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ประกอบด้วย น.ส.เสาวณีย์ ผดุงศักดิ์วิริยะ น.ส.จรุพร จันทร์ศิริโพธา น.ส.จินห์สุภา เข้มแข็ง, ม.มหิดล ได้รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ประกอบด้วย น.ส.ชวิศา คุรุธรรมตาจารย์ น.ส.อิสราภรณ์ ตรีะการณณิรัตน์ นายเกรียงไกร ขวลิตทิพากร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายเอกสกุล มานะกุลอิสสระ นายคุณชัย สระประเทศ น.ส.รอรอง เดชรุ่งโรจน์ปัญญา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ น.ส.กมลชนก สนสร้อย น.ส.ชวิษุชนก ไกรกุลชูโชค นายสรวิศ นทีรัตน์ก่าฉาย



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2685-2500 โทรสาร 0-2685-2501 <http://fap.or.th> fap@fap.or.th